



กรมควบคุมมลพิษ  
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 25081 หน้า 1,12

Col.Inch : 31.06 Ad Value : 68,322 PRValue (x3) : 204,996

**ยิ่งขยายรพ.  
28%ถูกทิ้ง  
ไว้ข้างทาง**

นำห้วงขยะติดเชื้อ  
จากโรงพยาบาลไปไม่ถึง  
เตาเผา 28% ถูกทิ้งข้างทาง  
กรมอนามัยห่วงเชื้อโรค  
ปนเปื้อนสู่ ♦ อ่านต่อหน้า 12



ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 25081 หน้า 1,12

Col.Inch : 31.06 Ad Value : 68,322 PRValua (x3) : 204,996

## ขยะรพ. □ ต่อจากหน้า 1

ธรรมชาติ เร่งพัฒนาโปรแกรมข้อมูลออนไลน์ บันทึกข้อมูลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางจนประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาด้วย

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นพ.คณัย ชีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยปัญหาขยะอันตรายว่าในโรงพยาบาลไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือขยะพิษ ส่วนใหญ่จะเป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ต้องควบคุมการทำลายไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ อาหาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนปัจจุบันขยะมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 3-6% ซึ่งปี 59 มีทั้งสิ้น 55,646 ตัน ส่วนใหญ่มาจากโรงพยาบาลของรัฐ 57% คลินิกเอกชน 19% รพ.เอกชน 17% และ รพ.สต. 6% ในการกำจัดที่ผ่านมามีบางส่วนที่โรงพยาบาลกำจัดเองโดยใช้เตาเผา ส่วนใหญ่จ้างบริษัทกำจัด เพราะต้องใช้เทคโนโลยีสูงในการทำลาย

อย่างไรก็ตามในการขนส่งขยะไปยังแหล่งกำจัดนั้น พบว่าขยะติดเชื้อหายไปจากระบบ คือไปไม่ถึงแหล่งกำจัด 28% หรือ 15,646 ตันต่อปี ปัญหาคิดว่าเพราะปัจจุบันการลงข้อมูลขยะทั้งน้ำหนัก ที่มา แหล่งเก็บ แหล่งทำลายในกระดาษและทำสำเนา 6 สำเนา ทำให้เกิดการตกหล่นดังนั้นตอนนี้ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จึงได้ทำระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูลขยะออนไลน์เพื่อควบคุมกำกับกับการขนส่งและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างเป็นระบบ

เมื่อถามว่าขยะที่หายไปจากระบบนั้นไปอยู่ที่ไหน นพ.คณัย กล่าวว่า ที่ผ่านมามักจะมีข่าวว่ามีขยะจากโรงพยาบาลถูกทิ้งตามข้างทางซึ่ง

เรื่องนี้หากไม่ปรากฏเป็นข่าวเราก็ไม่ทราบ เพราะทางโรงพยาบาลมีการจ้างบริษัทเก็บขนส่งและทำลายซึ่งอย่างที่บอกว่ามีการลงข้อมูลในกระดาษทำให้การติดตามยาก ถึงปลายทางก็หายไปแต่เราไม่รู้

อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาด้วย รถที่ขนส่งขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลจะมีลักษณะเป็นรถเก็บความเย็นเพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคต่าง ๆ มีทั้งรถ 4 ล้อ และ 6 ล้อ ส่วนถุงขยะจะเป็นสีแดง สังเกตง่ายหากพบว่ามีรถออกนอกเส้นทางหรือลอบเอาไปทิ้งตามธรรมชาติสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

ส่วน นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการขนส่งขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลไปกำจัดยังแหล่งกำจัดนั้นไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าจะไปถึงแหล่งกำจัดจริงหรือไม่เชื่อว่าการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อกลางทาง เพราะผู้ขนส่งรับค่าขนส่งและกำจัดขยะจากโรงพยาบาลไปแล้ว แต่หากมีการลักลอบทิ้งก็ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันในการขนส่ง รวมไปถึงไม่ต้องไปเสียค่ากำจัดขยะติดเชื้อที่ปลายทางด้วย

สำหรับโปรแกรม “Manifest Online” จะเป็นการบันทึกข้อมูลว่ามาจากโรงพยาบาลใด ปริมาณขยะเท่าไร บริษัทใดเป็นผู้ขนส่ง และบริษัทกำจัดขยะปลายทาง เมื่อได้รับขยะแล้วจะบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมว่าได้รับขยะแล้วจริงหรือไม่ ปริมาณเท่ากันหรือไม่ ถือเป็นการป้องกันปัญหาขยะติดเชื้อปนเปื้อนสู่ธรรมชาติ เป็นการคุ้มครองประชาชน และลดการใช้กระดาษ.